

# สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด แนวหน้า	<p><b>ปลดบอร์ด สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รรมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณี นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย จะยื่นเรื่องให้ยุบ สสส. ว่า ถ้าให้ยุบโดยไม่มี สสส. เลยก็ไม่เห็นด้วย เพราะที่ผ่านมา สสส. มีโครงการที่ดีมีประโยชน์ หลายโครงการ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการปลดบอร์ด สสส. ตามคำสั่งมาตรา 44 ส่วนกรณี นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อดีตบอร์ดที่ถูกย้ายจะไม่มาชี้แจงนั้น รายชื่อที่ถูกโยกย้ายไม่ได้ระบุว่าเป็นความผิดเด็ดขาด หากชี้แจงได้ก็สามารถคืนตำแหน่งได้</p> <p>-ที่อาคารคริสตจักรแห่งประเทศไทย นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ตัวแทนขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) อ่านแถลงการณ์ต่อกรณีคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปลดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. ว่า 1. ขอให้เร่งตรวจสอบ หากไม่พบความผิดให้ยกเลิกคำสั่งและคืนตำแหน่งให้ ส่วนคนใหม่ต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าคนเดิม และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล้า บุหรี่ อาหารทำลายสุขภาพ 2.ขอปลดล็อกการแข่งกับโครงการวงเงินเกิน 5 ล้านบาท หากทำไม่ได้ ขสช.จะทำการฟ้อง สสส.ต่อศาลปกครองต่อไป 3.ขอให้ยกเลิกคำสั่งเก็บภาษีจากหน่วยงานที่รับทุนจาก สสส. เพราะงบทได้เอามาใช้เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่วนที่จ่ายเป็นเงินเดือนคนทำงาน มีการจ่ายภาษีตามกฎหมายอยู่แล้ว 4.การปฏิรูป สสส.ต้องกระจายงบอย่างเท่าเทียม เพิ่มการตัดสินใจระดับภูมิภาค เปิดโอกาสให้ผู้มีผลงานเข้ามามีบทบาทในสสส. แก่ระเบียบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5.จะติดตามการดำเนินการโครงการประชารัฐที่รับทุนจากสสส.อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีที่มีคณะกรรมการมาจากกลุ่มธุรกิจด้านการเกษตร/อาหาร และธุรกิจแอลกอฮอล์ ว่าทำไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่</p> <p>นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์กรลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากไม่มีการทบทวน มาตรา 44 ก่อนวันที่ 15 มกราคม ที่จะมีการประชุมบอร์ด สสส. เครือข่ายฯ จะเข้าไปพบนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ ธรรมสรพร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ</p> <p>นายวิวัฒน์ ตামী ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง กล่าวว่า การที่กรมสรรพากรออก ประกาศให้องค์กรที่รับทุนจากสสส. ต้องเสียภาษีย้อนหลัง 5 ปี รวมแล้วเป็นเงินกว่า 800 ล้านบาท หากท้ายที่สุดมีการระบุว่าต้องจ่ายภาษี ควรมีการตั้งกองทุนเยียวยาขึ้น</p> <p>น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA watch) กล่าว ยืนยันว่า การเคลื่อนไหวของ ขสช.ไม่ได้ยึดติดกับบอร์ดสสส. 7 คนที่ถูกปลด แต่เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้ระบุว่ามีการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร จึงขอให้มีการตรวจสอบ 7 บอร์ดสสส.โดยเร็ว หากไม่พบว่ามีกรกระทำผิดต้องคืนตำแหน่งให้ทั้ง 7 คน</p> <p>ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกคนที่ถูกคำสั่งดังกล่าวหากคิดว่ามีปัญหา สามารถ สอบถามมายังหน่วยงานตรวจสอบที่มีอยู่ได้ รัฐบาลทราบว่ามีทางที่จะทำอะไรแล้วถูกใจทั้งหมด แต่จำเป็นต้องทำ</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. ในฐานะรองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า สสส.อยู่ใน รูปแบบที่ไม่ใช่ราชการน่าจะดีกว่า เพราะการทำงานคล่องตัวกว่า และระบบราชการอาจทำงานที่ลงไปถึงประชาชนไม่ สะดวก แต่ในเรื่องการทำงานต้องให้สังคมรับทราบและเห็นด้วย ทุกอย่างต้องกระฉับกระชวย สสส.เป็นระบบการทำงาน ที่ดี แต่อาจต้องมีการปรับปรุงบ้าง ส่วนเรื่องการปลดบอร์ด สสส. คาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่ 15 มกราคมนี้ ซึ่งจะมีการรับรองระเบียบที่มีการแก้ไข 26 ข้อบังคับ โดยในระเบียบจะบอกถึงแนวทางการทำงานต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อดีตรองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 2 กล่าวว่า คำสั่งปลดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพียง 7 คน ยังไม่มีคำอธิบายหรือเหตุผลใดๆ แนบท้าย และจนถึงขณะนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจน หากพิจารณาพบว่าประเด็นเดียวคือ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เรื่องนี้เป็นข้อมูลเก่า เนื่องจากกรรมการที่ถูกกล่าวหาว่านั่งซ้ำซ้อนนั้นได้ลาออกจากมูลนิธิหรือองค์กรนั้นแล้ว แต่ส่วนตัวไม่ยึดติดในตำแหน่ง เพียงแต่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์</p>	<p>กรรมการคนอื่น ๆ ที่ถูกปลดมีความไม่สบายใจและอยากนัดหารือกัน ซึ่งอยู่ระหว่างหาวันเวลา</p> <p>นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้มีการนัดหารือกันระหว่างกรรมการที่ถูกปลดทั้ง 7 คน แต่ยังไม่ได้วันเวลา ในเรื่องการร้องขอความเป็นธรรมนั้น ยังมองไม่เห็นช่องทางใดๆ ขณะนี้คงต้องจับตามองว่ากรรมการ สสส.จะมีการคัดเลือกใหม่อย่างไร เพราะหากมีรายชื่อมาจะทราบถึงทิศทางของ สสส.ในอนาคต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ของ คสช. และเป็นความผิดพลาดในการบริหารประเทศ ที่ต้องมีคนมาช่วยทำงานเรื่องที่ยากๆ เช่น ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งองค์กรตระกูล ส. ล้วนเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้รัฐบาลทำงานเหล่านี้ โดยจำเป็นต้องคงความอิสระ มีความคล่องตัว เพื่อทำเรื่องยากให้ง่ายขึ้น และทำทั่วประเทศ เช่น สปสช.ทำกองทุนสุขภาพตำบลทุกตำบลทั่วประเทศ และ สสส.ก็ตีความเรื่องสุขภาวะไกลมากไปกว่าเรื่องสาธารณสุข ดูแลทั้งเรื่องการสื่อสาร การศึกษา ความเป็นธรรม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ส่วนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หมอประเวศอธิบายว่า การทำงานมูลนิธิ เป็นการทำงานเพื่อสังคม แต่คนตรวจสอบกลับไปว่ามีประโยชน์ทับซ้อน และใช้มาตรา 44 ปลด เป็นการทำร้ายองค์กร ผิดพลาดทางยุทธศาสตร์เกิดผลกระทบต่อคนจำนวนมากทำให้มาเกลียดรัฐบาล ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปหานายกรัฐมนตรีหรือพูดกับใครโดยตรง แต่เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องแก้ไขเอง</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่รัฐสภา ภาควิชาวิชาชีพด้านสุขภาพ 7 องค์กร อาทิ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา น.ส.ทัศนีย์ บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมแถลงจุดยืนต่อนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเห็นด้วยกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และรัฐบาล ที่ยืนยันคงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป แต่ต้องดำเนินการให้ระบบมีความยั่งยืน มีคุณภาพ เพื่อประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น และผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ต้องได้รับการดูแลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีศักยภาพและความพร้อม สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี</p>	<p><b>เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่</b></p> <p>-กล่าวว่า ค่อนข้างชัวร์แล้วว่า นพ. พลเดช ปิ่นประทีป จะได้รับตำแหน่งใหม่ เป็น เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คำถามคือว่าในสถานะที่ถูกกลุ่มเอ็นจีโอไม่ไว้วางใจ ถูกมองว่าเป็นพวกรัฐบาล หมอพลเดชจะวางตัวอย่างไร</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ บ้านเมือง</p> <p>ไทยโพสต์ มติชน</p>	<p><b>ปัญหาทางพารา</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าเรื่องข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ไปศึกษาโครงการภายในกระทรวงว่ามีโครงการใดที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากยางพาราได้ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 1 แสนตัน ขณะนี้แต่ละกระทรวงได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในวันนี้ (12 ม.ค.)</p> <p>ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปตัวเลขการใช้ยางพาราแล้ว 5 กระทรวง และมี 3 กระทรวงที่ไม่มีโครงการใช้ยางพาราแต่พร้อมจะเป็นฝ่ายสนับสนุน คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ในส่วน สธ.เบื้องต้นวางแผนดำเนินการ 3 ส่วน คือ 1. เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดสำรวจและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิต อาทิ ถุงมือผ่าตัด ถุงมือตรวจโรค สายสวนปัสสาวะ และถุงยางอนามัย นอกจากนี้จะได้จัดซื้อเพิ่มเติมใน ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย 2. ให้อัย. ที่ดูแลด้านมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ใช้น้ำยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้มากขึ้น 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ถุงมือทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน คลินิก เลือกซื้อและใช้ถุงมือทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำยางให้มากขึ้น</p> <p>จะเสนอรัฐบาลสนับสนุนด้านการลงทุน หรือมาตรการทางด้านภาษีให้แก่ผู้ประกอบการผลิตถุงมือทางการแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีเงินทุนน้อย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
เดลินิวส์	<p><b>การจัดซื้อยา รพ.รัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับการซื้อยาให้กับรพ.ของรัฐทั่วประเทศ รวมทั้งเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อเอง แต่มีบางองค์กร “ผูกขาด” จัดซื้อ ตามรายงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า มียอดเงินปีละเป็นแสนล้านบาท และหน่วยงานที่ซื้อมีการรับเงินค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 5 และโอนเป็นทอดๆ จากหน่วยงานไปกองทุน มูลนิธิและบุคคล ซึ่งตามระเบียบต้องโอนแก่โรงพยาบาล เป็นเงินปีละประมาณ 5 พันล้านบาท ทำให้โรงพยาบาลรัฐไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว</p> <p>ดังนั้นส่วนตัวเห็นว่า ควรใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 44 โอนการจัดซื้อทั้งหมดกลับไปเป็นอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง เช่นเดียวกับส่วนราชการทั้งหลาย ในการจัดซื้อให้ใช้วิธีประกวดราคาตามระเบียบราชการ ห้ามรับหัวคิว เพื่อให้ค่าซื้อถูกลงและได้ของมากขึ้น ดีขึ้น สอบสวนและเรียกเงินที่เอาไปใช้โดยผิดกฎหมายต่อไป และกำหนดให้สถาบันประกันสุขภาพ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพตามที่เป็นหน้าที่หลัก ซึ่งจะแก้ปัญหาพื้นฐานของอาณาจักร ส. ได้</p>
แนวหน้า สยามรัฐ new)108	<p><b>เปิดคลินิกแพทย์แผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็น 1 ใน 13 สาขาหลักที่จะเร่งรัดพัฒนาให้เป็นทางเลือกของประชาชน นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการเป็นเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาต่อยอดด้านสมุนไพร ทั้งด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1.ผลักดันให้เกิดแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย (พ.ศ.2560-2564) 2.ผลักดันเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน 3.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นให้กับประชาชน 4.จัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยนำร่อง 12 จังหวัด</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ในปี 2559 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีแผนบูรณาการพัฒนาศูนย์สมุนไพรไทย เพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน พัฒนากลไกระดับชาติ กำกับทิศทางการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จัดทำยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาไทย 5 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ และนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่การดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายพัฒนารพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ให้จัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร รักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ อย่างน้อย 1 คลินิก ร้อยละ 80 ในปี 2559 และมีบริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานผู้ป่วยนอก ร้อยละ 70</p>
สยามรัฐ	<p><b>เร่งกำจัดโรคเรื้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ปี 59 ได้จัดโครงการ “รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน” ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีครองราชย์ สนองพระราชปณิธานกำจัดโรคเรื้อนให้หมดไป เร่งค้นหาผู้ป่วยใหม่มารักษาก่อนพิการ ตั้งเป้าลดผู้ป่วยใหม่ไม่เกิน 100 คน พิการไม่เกิน 20 คน ในปี 63 ซึ่งองค์การอนามัยโลกรับรองความสำเร็จของไทยตั้งแต่ปี 37 แต่ที่น่าห่วงคือ ตั้งแต่ปี 54 พบผู้ป่วยใหม่ต่างชาติเพิ่มขึ้น</p>
แนวหน้า	<p><b>แนะนำ 4 เทคนิคพัฒนาเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 4 เทคนิคพัฒนาเด็กไทย โดยใช้แนวคิด กิน กอด เล่น เล่า ประกอบไปด้วย 1.กิน ควรให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวยัง 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องจนถึงอายุ 2 ปี ขึ้น 2.กอด พ่อ-แม่ควรกอดลูกทุกวัน 3.เล่น ช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน ควรเลือกของเล่นที่มีเสียงและเป็นภาพเลือกที่เด็กคว้าจับได้ อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี ให้เด็กได้นั่งเล่นของเล่น อายุ 2-3 ปี ให้เด็กได้เล่นรูปต่อเป็นภาพ หุ่นมือ ตุ๊กตา หรือกระโดด ปีนป่าย อายุ 3-5 ปี ปล่อยให้เด็กเล่นกับเด็กคนอื่น ใช้จินตนาการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต 4.เล่า พ่อแม่สามารถเล่านิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือเมื่อเด็กอายุ 3 เดือน เพราะนิทานทำให้เด็กฉลาดได้จริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ออย.เข้มสินค้าสุขภาพผ่านชายแดน</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.มีมาตรการเชิงรุกเพื่อดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้า โดยทำข้อตกลงกับชาติอาเซียนในการใช้เกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดีของอาเซียน สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ซึ่งจะอ้างอิงจากมาตรฐานของสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทำให้ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำอีก ส่วนผลิตภัณฑ์ไทย โดยเฉพาะยา ถือว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในอาเซียนอยู่แล้ว และกำลังทำให้ได้มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ได้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อขึ้นทะเบียน จัดแจ้งผลิตภัณฑ์ และการส่งออกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน</p>
มติชน	<p><b>โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว บอร์ด กสท. มีมติปรับทวิชั่นส์ กรณีไม่ยอมเรียงช่องทีวีดิจิตอลตามกำหนด วันละ 20,000 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ขณะที่ช่อง 9 ออกอากาศโฆษณาที่ขัดต่อกม.ของออย. ปรับ 1 ล้านบาท และเพิ่มเติมอีกวันละ 100,000 บาท จนกว่าจะยกเลิกการออกโฆษณาดังกล่าว</p>
คมชัดลึก	<p><b>เตือนไอเรื้อรังเสี่ยงโรคร้าย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้ประชาชนที่มีอาการไอเรื้อรังต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ รีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ ทั้งนี้ต้องดูอาการประกอบ ถ้าไอ มีไข้สูง เหนื่อย หอบ ไอเป็นเลือด ก็ควรรีบพบแพทย์ แต่ถ้าไอต่อเนื่อง 6-7 สัปดาห์ ยังไม่หายก็มีโรคที่ต้องกังวลหลายโรค เช่น เกิดจากการสูบบุหรี่ ติดเชื้อในปอดเรื้อรัง มะเร็งปอด หรือยาบางตัว เช่น ยาความดัน อาจทำให้ไอเรื้อรังได้ ดังนั้นหากมีอาการไอเรื้อรัง ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เพราะการรักษาโรคจากการไอต้องรักษาตามเหตุของการเกิดอาการไอ</p> <p>วิธีการป้องกันที่ดี คือ การออกกำลังกาย และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ส่วนเรื่องที่มีกระแสบูว่ามารับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินซี จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นหวัดนั้น ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดมารับรอง แนะนำในกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่</p>
บ้านเมือง	<p><b>รายงาน 1 ปี ผลคืบหน้าทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าทางการแพทย์เรื่องโรคต่างๆ ดังนี้ โรคอีโบล่า มีวัคซีนป้องกันอีโบล่าไปทดลองทางคลินิกในกินีประสบความสำเร็จ คนที่ได้รับวัคซีนได้รับการปกป้อง 100 เปอร์เซ็นต์</p> <p>โรคเอดส์ ในปี 2558 มีความคืบหน้าในงานต่อต้านโรคเอดส์ของสหประชาชาติ ดร. แอนโธนี่ เฟาซี ผู้ทำงานต่อต้านเอดส์มาตลอดชีวิต เห็นว่าเริ่มมีการชะลอการระบาดของมา และเชื่อว่าสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคได้ในอนาคต</p> <p>โรคโปลิโอ เมื่อกันยายน องค์การอนามัยโลกบชื้อประเทศไนจีเรียออกจากรายชื่อประเทศที่มีการระบาดของโปลิโอแล้ว จากเคยระบาดใน 125 ประเทศทั่วโลก ตอนนี้เหลือเพียง 2 ประเทศ คือ อัฟกานิสถานกับปากีสถาน ดร. เจย์ เวนเกอร์ แห่งมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ กล่าวว่า ถึงเวลาที่ต้องเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าในการฉีดวัคซีนโปลิโอแก่เด็กเล็กให้ครบทุกคน จะกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกได้อย่างแน่นอน</p> <p><b>เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ</b> องค์การอนามัยโลกเตือนว่าเรากำลังมุ่งเข้าสู่สถานการณ์ที่คล้ายกับยุคก่อนยาปฏิชีวนะที่มีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียธรรมดา เนื่องจากปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา โดยเชื้อวัณโรคและมาลาเรียต่างเริ่มดื้อต่อยาที่ใช้บำบัดอยู่ในขณะนี้ และองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้การณรงค์ต่อต้านวัณโรคทั่วโลกในปหน้า มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อหยุดยั้งการระบาดของวัณโรคให้ได้</p>
แนวหน้า	<p><b>ร้อยเอ็ดเปิดโครงการเด็กไทยสายตาดำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิติ ทังไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ รพ.ร้อยเอ็ด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กำหนดเปิดตัวโครงการเด็กไทยสายตาดำ เพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาล ที่เวทีเกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด โดยมีการจัดนิทรรศการโครงการเด็กไทยสายตาดำ การให้ความรู้เรื่องสายตา สาธิตการวัดสายต่านักเรียน ป.1 โดยครู บริการฟรี “ตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้นและบริการวัดแว่นสายตาในนักเรียน ป.1” และมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียน ป.1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดที่ผ่านการตรวจคัดกรองและการรับรองจากจักษุแพทย์ รพ.ร้อยเอ็ด ว่ามีสายตาผิดปกติ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและเยาวชน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ชักถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ และการแสดงสำหรับเด็ก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง	<p><b>โรคโลหิตจางในเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว แพทย์เตือนปัญหา “โลหิตจางในเด็ก” เสี่ยงต่อสติปัญญาต่ำ แนะนำตรวจเลือดเมื่อทารกอายุ 6-12 เดือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อศักยภาพการเรียนรู้อย่างถาวร โดยงานวิจัยของกรมอนามัยปีที่ผ่านมา ได้มีการสุ่มตรวจเลือดเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 5,000 คน พบว่า ทุก 100 คน จะมีผู้ที่โลหิตจางสูงถึง 30 คน ซึ่งเด็กที่ขาดธาตุเหล็กและโลหิตจาง เมื่อนำไปทดสอบไอคิว พบว่ามีไอคิวที่ต่ำกว่าเด็กที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง ส่วนวิธีการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็ก แนะนำให้พาลูกไปตรวจเลือดเฉพาะค่า “ฮีโมโกลบิน” เมื่ออายุระหว่าง 6-12 เดือน หากพบว่าโลหิตจาง ให้เริ่มรักษาด้วยธาตุเหล็ก</p>
มติชน	<p><b>ตรวจห้องน้ำ</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง และตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องน้ำทั้ง 4 ชั้น จำนวนกว่า 20 ห้อง เพื่อรองรับการประเมินจาก สสจ.ลำปาง ให้เป็นห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและสะอาด</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค	<p><b>โรคไตในเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ระบุว่า โรคไตในเด็ก แยกเป็นโรคไตในเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นรูปร่างไตผิดปกติตั้งแต่เกิด มีการอุดตันทางเดินปัสสาวะ และโรคไตสำหรับเด็กโต เกิดจากไตอักเสบจากโรคภูมิคุ้มกันต่างๆ ส่วนสาเหตุอื่นๆ คือ ความดันสูง เบาหวาน อ้วน อาการในเด็กจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโรคไต บางชนิดมักไม่มีอาการ แต่จะตรวจพบโดยบังเอิญ เช่น พบไตบวมน้ำระหว่างที่อยู่ในท้องแม่ โรคไตที่ไม่สามารถป้องกันได้ ควรได้รับการตรวจตั้งแต่นั้นๆ จะสามารถควบคุมอาการได้ง่าย</p> <p>ปีนี้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเตรียมจัดกิจกรรมงาน “วันไตโลก” ในวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค.59 ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ตั้งแต่ 10.00 - 19.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ</p>
ข่าวสด	<p><b>สิงคโปร์ปรับกม.ควบคุมบุหรี</b></p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบใน 4 ประเด็นหลักคือ การใช้มาตรการซองบุหรีแบบเรียบ การห้ามผสมเมนทอลในบุหรี การเพิ่มอายุผู้ที่ซื้อบุหรีได้จาก 18 เป็น 21 ปี และการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนให้ใหญ่กว่า 50% โดยจะเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนถึงปลายเดือนมี.ค.นี้ เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ขึ้นภาษีจากราคาบุหรียี่ห้อที่ขายดีที่สุดของละ 350 บาท ทำให้อัตราการสูบบุหรีลดลงอยู่ที่ 13.3% เป็นอัตราเกือบจะต่ำที่สุดในโลก และตั้งเป้าลดให้เหลือ 12% ในปี 2563 ทั้งรณรงค์ให้เด็กที่เกิดหลังปี 2543 เป็นรุ่นที่ไม่สูบบุหรี เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมสิงคโปร์ปลอดบุหรีในอนาคต</p>